

การชี้แจงเหตุการณ์ที่มีผลกระทบต่อกรมปศุสัตว์	
ผู้ชี้แจง	ชื่อ-นามสกุล นายสมยศ อินทรพิน
	ตำแหน่ง ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม
	หน่วยงาน สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม
<b>ประเด็นปัญหา</b>	
<p>เมื่อวันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๒๓.๐๐ น. มีข่าวทางช่อง ๓๓ ในรายการข่าวสามมิติ ว่ามีชาวบ้าน ตำบลบางไทรป่า และตำบลบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ได้ร้องเรียนผ่านรายการข่าวสามมิติว่าได้รับความเดือดร้อนจากโรงงานผลิตแก๊สชีวภาพ ซึ่งมีการนำขี้ไก่มาผลิตแก๊ส มีการปล่อยกลิ่นเหม็น และปล่อยน้ำเสียลงคลองสาธารณะ ทำให้ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนมานาน</p>	
<b>ข้อเท็จจริง</b>	
<p>วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายสัตวแพทย์สมยศ อินทรพิน ปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม นายสัตวแพทย์สุพล จันทโคตร หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และนายชาติตรี บุญนันท์ ปศุสัตว์อำเภอบางเลน ได้เข้าตรวจสอบ บริษัท เค ซี เอฟ พลังงานสีเขียว จำกัด ตั้งอยู่ในพื้นที่เทศบาลบางเลน อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ทราบว่า บริษัทดังกล่าว ประกอบกิจการบ่อแก๊สชีวภาพ เพื่อนำแก๊สมาใช้ในกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้า ขายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยโรงงานมีเนื้อที่ ๖๒ ไร่ ๒ งาน แบ่งเป็นพื้นที่บ่อแก๊สและบ่อบำบัดอย่างละครึ่งมีการย้ายขี้ไก่จากฟาร์มเกษมชัยฟาร์ม ๑ ซึ่งเลี้ยงไก่จำนวน ๖๔๐,๐๐๐ ตัว ในพื้นที่ ๒๐๐ ไร่ และฟาร์มเกษมชัยฟาร์ม ๒ ซึ่งเลี้ยงไก่จำนวน ๓๑๐,๐๐๐ ตัว ในพื้นที่ ๒๗๐ ไร่ ซึ่งทั้ง ๒ ฟาร์ม มีพื้นที่ติดต่อกับโรงงานผลิตแก๊สชีวภาพ มีระยะทางขนย้ายขี้ไก่ประมาณ ๗๐๐ เมตร - ๑ กิโลเมตร</p> <p>จากการตรวจสอบข้อร้องเรียนเรื่องปัญหาขี้ไก่เหม็น ทราบว่า บริษัทได้ขนย้ายขี้ไก่ โดยใช้รถยนต์บรรทุก ๒ แบบ คือ แบบบรรทุกขี้ไก่ลงในถังมีฝาปิดป้องกันกลิ่นรบกวน และแบบใช้รถยนต์ดั้มโดยมีผ้าใบคลุม ซึ่งเส้นทางที่ขนส่งไม่ได้ผ่านชุมชน แต่ผ่านทางนาในระยะประมาณ ๕๐๐ เมตร จากถนนกำแพงแสน - บางเลน ส่วนเรื่องข้อร้องเรียนกลิ่นเหม็นจากแก๊ส และน้ำเสียที่ปล่อยลงแหล่งน้ำสาธารณะ นั้น คณะกรรมการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครปฐม จะจัดประชุมในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ ที่ว่าการอำเภอบางเลน</p>	
<b>การดำเนินการ</b>	
<p>ปศุสัตว์อำเภอบางเลน ได้เข้มงวดในเรื่องการควบคุม การขนย้ายขี้ไก่ ให้เป็นไปตามระเบียบที่กรมปศุสัตว์กำหนด</p>	
<b>ช่องทางการเผยแพร่</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>๑. รายงานกรมปศุสัตว์</li> <li>๒. รายงานผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม</li> <li>๓. แจ้งประชาสัมพันธ์จังหวัด</li> <li>๔. web site สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐม</li> </ol>	